

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรี ลงนามในประกาศแต่งตั้งและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง เป็นต้นไป นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงพร้อมมอบอำนาจการบังคับบัญชาแทนนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๒ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ	อยู่ในบังคับบัญชา
๑	นายไพศาล พืชมงคล	สำนักนายกรัฐมนตรี	รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ)
๒	นายไมตรี ศรีนราวัฒน์	สำนักนายกรัฐมนตรี	รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)
๓	นายพิชัย สนแจ้ง	สำนักนายกรัฐมนตรี	รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ ยุทธวงศ์)
๔	รองศาสตราจารย์ไชยา ยิมวิไล	สำนักนายกรัฐมนตรี	รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
๕	พลเอก รุ่งโรจน์ จำรัสโรมรัน	กระทรวงกลาโหม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม
๖	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กระทรวงการคลัง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลัง

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ	อยู่ในบังคับบัญชา
๗	รองศาสตราจารย์ชวณี ทองโรจน์	กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา
๘	พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล	กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์
๙	นายอภิชาติ พงษ์ศรีหตุลชัย	กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
๑๐	พลตำรวจโท วรศักดิ์ นพสิทธิพร	กระทรวงคมนาคม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคม
๑๑	นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์	กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๑๒	นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา	กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
๑๓	ศาสตราจารย์พรายพล คุ้มทรัพย์	กระทรวงพลังงาน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน
๑๔	พลเอก ปิฎมพงศ์ ประถมภักดิ์	กระทรวงพาณิชย์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์
๑๕	พลตำรวจโท ญัฐพิชัย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา	กระทรวงมหาดไทย	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย
๑๖	พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน	กระทรวงยุติธรรม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม
๑๗	พลเอก กิตติ ปทุมมาศ	กระทรวงแรงงาน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง แรงงาน
๑๘	นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร	กระทรวงวัฒนธรรม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ	อยู่ในบังคับบัญชา
๑๙	นางสาวเสาวณี มุสิแดง	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒๐	นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์	กระทรวงศึกษาธิการ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒๑	นายวีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์	กระทรวงสาธารณสุข	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๒๒	นายปราโมทย์ วิทยาสุข	กระทรวงอุตสาหกรรม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี